



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันที 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## การศึกษาเพื่อนบ้าน"ลาว"

เลาะเลียบบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [tulacom@gmail.com](mailto:tulacom@gmail.com)

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.กาญจนา อินทรสุวานนท์ อาจารย์สาขาตรียางคศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ทำการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในเขตเมือง และชนบท เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่ว่า

การจัดการศึกษาของประเทศจะเป็นแนวเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีแผนการศึกษาของชาติรองรับ ที่สำคัญและเป็นจุดมุ่งหมายหลักคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่ก็ยังไม่สามารถจัดได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนและขาดแคลนงบประมาณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ห่างไกลเส้นทางการคมนาคมจำนวนมาก ยิ่งเป็นเขตฤดูดอยลึกเข้าไป แทบไม่มีโรงเรียน หรือมีโรงเรียน แต่ไม่มีครูสอน

ผิดกับในเขตเทศบาลของทุกเมือง ชั้นป.1 ถึงชั้นป.3 จัดได้ค่อนข้างครอบคลุม ส่วนชั้นป.ตอนปลายนั้น ทำได้ในเขตเมืองหลักของแขวงและในเมืองขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรเท่านั้น

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การสืบต่อและการอบรมให้ครูอาจารย์หันแนวคิดทางการเมือง เพื่อเผยแพร่นโยบายของพรรคและกฎหมายการศึกษาของรัฐ มีการปลุกระดมชวนขยายให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในการจัดการศึกษา ใส่ใจปรับปรุงสิ่งที่ถูกระเบียบวางไว้อย่างจริงจังนั้นเด่นชัดมาก

รวมถึงการแลกเปลี่ยนครูสอนระหว่างโรงเรียน แจกตู้หนังสือเคลื่อนที่พร้อมติดตามสถิติการใช้ มีรายการวิทยุสำหรับเด็ก เน้นมารยาทสังคม ศิลปะประเพณี นำเด็กออกทำงานบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และปลูกผักต่างๆ ออกจำหน่าย สืบสวนอบรมเด็กที่ทำผิดระเบียบ ทำอย่างจริงจัง

สังเกตจากการหยุดพักกลางวัน ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. ไม่ว่าจะเป็เด็กนักเรียน ครู หรือผู้ใหญ่ จะกลับไปรับประทานอาหารที่บ้าน ทำให้มีเวลาทำสวน เพาะปลูก ทำไร่นา ทำอาหารสัตว์ อยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ซึ่งพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย สามารถปลูกฝังการเรียนรู้ให้เด็กได้จากการฝึกปฏิบัติจริง

นับเป็นการผสมผสานถ่ายทอดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างสอดคล้อง  
กลมกลืนและน่าสนใจยิ่ง ซึ่งไม่รู้ว่ารายงานฉบับนี้ ศธ.ไทยจะสนใจส่วนไหนเป็นพิเศษบ้าง

หน้า 25